
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 
ครั้งท่ี 5/๒๕๕9 

วันท่ี  29  เมษายน ๒๕๕9 เวลา ๑0.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

5. นายวรวุฒิ  ทรงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 
6. นายชัยศักด์ิ  มุลิกะบุตร  รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 
7. นายสุนัย  ปิ่นชัยศิริ  รองนายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 
8. นายสุขชัย  เกาทัณฑ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 
9. นางต๋ิวรัตน์  ตันพงศ์เจริญ  ปลัดเทศบาลต าบลศรีสุนทร 
10. นางวิไลลักษณ์  แซ่ตัน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นางนฤมล  ณรงค์ทอง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นางสาวสุจินดา  กองแก้ว  หัวหน้าส านักปลัด 
13. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ์  รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นางสมนิตย์  ลีลานนท์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
15. นายวรายุทธ  หลวงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
16. นางศิริพร  สุขวิริยางกูร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
17. นายเต็มศักด์ิ  รักโอ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
18. นางสาวเสาวลักษณ์  จงหวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
19. นางธันยชนก  บู่ทอง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสรวิศ  โสดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 
2. นายประพิษ  หนูเพชร  ผอ.กองช่าง (ติดราชการ) 
3. นางสาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ติดราชการ) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๓. นางสาวอลิษา  พรหมศรี  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๔. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วศรีสด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๕. นางสาวมลฤดี  แสวงศิลป์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
ประธาน  เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๕9 เมื่อวันท่ี ๒2 มีนาคม ๒๕๕9 
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ประธาน ขอให้ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมว่ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนใดบ้าง หากไม่มี 
 ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เม่ือวันที่ ๒2 มีนาคม ๒๕๕9 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
   ๓.๑ เรื่อง การจัดงานลานค้าชุมชน คนศรีสุนทร  
ประธาน ตามที่ได้มีการประชุมคณะท างานทั้งหมดไปเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน 2559 แล้วนั้น สรุปผลว่า

อย่างไรบ้าง ขอให้ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงด้วย 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  คณะกรรมการฯ ได้มีการก าหนดให้ขายทุกวันอาทิตย์ของเดือน เดือนละ ๔ วัน โดยเริ่มต้ังแต่

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 นี้   ระยะทางการจัดตลาด ต้ังแต่หน้าโรงเรียนวัดศรีสุนทร 
มาถึงแยกต้นกระท้อน  พ้ืนที่สามารถบรรจุร้านค้าได้ ๑๖๖ ร้าน ขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียน
จ าหน่ายสินค้าที่ ๑๑๐ ร้าน และขณะนี้ยังเปิดรับอยู่เรื่อย ๆ  ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้าง 

ประธาน กระผมอยากให้ทดลองขายก่อน โดยเริ่มจาก ๒ วันต่อเดือนไปก่อน เพราะเกรงว่าถ้าขาย
เดือนละ ๔ วัน อาจจะท าให้ตลาดไม่ติด ส าหรับระยะทางที่บอกมา น่าจะยาวไป ควรท าเพียง
ครึ่งถนน โดยก าหนดเวทีกลางอยู่ที่บ้านจี้บี้  

ผอ.กองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการที่ประชุมเม่ือวันก่อนมีมติว่าให้ขายทุกวันอาทิตย์ของเดือน เพราะหากไม่ขาย
ทุกวันอาทิตย์แม่ค้าที่มาขายของจะไม่มีที่ไปขายที่แน่นอน ทีนี้จะเกิดปัญหาไม่มีแม่ค้ามาขาย
ของในงานของเรา  

ประธาน ถ้าอย่างนั้นก็ให้ขายทุกวันอาทิตย์ของเดือนได้ แต่ให้ระบุว่าของที่ท ามาขายอย่าท ามามากใน
วันแรกๆ และสินค้าที่ขายจะต้องไม่ซ้ า กัน โดยก าหนดให้เปิดขายต้ังแต่วันอาทิตย์ที่  8 
พฤษภาคม 2559 นี้เป็นต้นไป 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธาน จุดหลักๆ ของงานเรา คืออะไรให้ช่วยกันคิด 
ที่ประชุม สรุปจุดหลักๆของงานคือ ตลาดปลอดสารพิษ และเป็นตลาดไร้โฟม 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ส าหรับหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้ก าหนดไว้ตามค าสั่ง ที่ 134/2559 ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 

2559 มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง ส าหรับหน้าที่หลักๆ มีดังนี้ 
๑. ฝ่ายอ านวยการจัดงาน มีท่านนายกเป็นประธาน  มีรองนายก สมาชิกสภาทุกคนและ

ปลัดเทศบาลเป็นคณะท างาน และหัวหน้าส่วนราชการทุกกองเป็นคณะท างานและ
เลขานุการ 

๒. ฝ่ายพิธีการ/กิจกรรมการแสดงพ้ืนบ้าน/การแสดงบนเวที มีหัวหน้าส านักปลัดเป็นหัวหน้า 
และผอ.โรงเรียน และพนักงานครู เป็นคณะท างาน  

๓. ฝ่ายสถานที่ตกแต่ง เวทีและสถานที่บริเวณลานกิจกรรม มอบหมายผอ.กองช่างเป็น
หัวหน้าคณะท างาน และหัวหน้าฝ่ายของกองคลัง กองช่าง รวมทั้งพนักงานในกองช่าง
และฝ่ายกองคลัง เป็นคณะท างาน 

4. ฝ่ายประสานงาน มอบหมายผอ.กองสวัสดิการฯ  พนักงานในกองสวัสดิการสังคม 
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5.ฝ่ายรักษาความสะอาดสถานที่ มอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็น   
หัวหน้าคณะท างาน พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุขเป็นคณะท างาน 
6.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มอบหมายหัวหน้าฝ่ายปกครอง และอปพร. พร้อมพนักงานฝ่าย

ป้องกัน ท าหน้าที่รักษาความสงบ ดูแลความเรียบร้อย และจัดการจราจรภายในบริเวณงาน 
ประธาน ส าหรับงานเร่งด่วนในตอนนี้ ที่ต้องเร่งท าคืองานประชาสัมพันธ์ ขอมอบหมายให้ผู้ เก่ียวข้อง

จัดท าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมโดยเร่งด่วนด้วย 
หน.ฝ่ายอ านวยการ รับทราบ ถือปฏิบัติ 



ประธาน ส าหรับงานอ่ืนๆ ตามที่มอบหมายไปนั้น ก็ขอให้ทุกฝ่ายได้เร่งด าเนินการด้วย เพราะใกล้ถึง
ก าหนดพิธีเปิดงานแล้ว ติดขัดในส่วนใดให้รีบมาแจ้ง เพ่ือจะได้แก้ปัญหากันต่อไป  

ที่ประชุม  รับทราบ  
๓.2 เรื่อง การจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจ าปี 2559 

ประธาน ด้วยได้รับการประสานมาจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด ว่าจะสนับสนุนคอนเสิร์ตการแสดง
ของศิลปินหลวงไก่ และเดชอิสระ เพ่ือมอบความบันเทิงในภาคค่ าให้แก่ประชาชนในต าบลศรี
สุนทร ดังนั้น จึงมีแนวคิดว่าเทศบาลควรจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้บริการ
ด้านต่างๆ แก่ประชาชนในภาคกลางวัน โดยก าหนดจัดในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2559 ต้ังแต่
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมข้างบ้านหยี่ เต้ง โดยขอมอบหมายให้ส านักปลัด
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ส าหรับในพิธีเปิดให้
เชิญท่านนายอ าเภอถลางมาเป็นประธาน  เรื่องการขอใช้สถานที่มอบส านักปลัดประสานกับ
รองชัยศักด์ิ มุลิกะบุตร เพ่ือขออนุญาตใช้สถานที่จัดงานจากเจ้าของที่ ดินแปลงดังกล่าวด้วย 
และในส่วนของภารกิจหน้าที่ต่างๆ ขอให้ท าค าสั่งมอบหมายให้แต่ละคนด าเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
3.3 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประธาน   ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
หน.สป. ตามที่วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาชุดเดิมได้หมดลงเม่ือวันที่  28 

เมษายน 2559 นั้น ดังนั้น จ าเป็นจะต้องมีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาชุดใหม่ ซ่ึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 7 ก าหนดให้ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้คัดเลือก
บุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา โดยมีด้วยกันสองส่วน ได้แก่ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนสามคน และในส่วนของผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปีนับจากวันแต่งต้ัง ดังนั้น จึงได้น าเรื่องเข้าหารือ
ในที่ประชุมวันนี้  

ประธาน ขอเสนอ นายสิงห์ทอง  อุกกุฎานนท์ และนายเมธา  สรรเสริญ ซ่ึงทั้งสองท่านเดิมเคยเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลอยู่แล้ว และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีตลอดมา สามารถให้
ค าปรึกษาในด้านการจัดท าแผนแก่เทศบาลด้วยดี  จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาแต่งต้ังอีกครั้ง 
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ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ในส่วนแรกคือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใดจะเสนอบ้าง 

ประธาน ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านที่เทศบาลเคยแต่งต้ัง คือนายบุญเอ้ือ พินิจงานกุล  อดีต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ปัจจุบันท่านมีภารกิจมาก และที่ผ่านมาท่านไม่ค่อยได้มาประชุมกับ
เทศบาล ดังนั้น  กระผมขอเสนอให้ แต่งต้ังนายมโน  โภคาอนนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการพัฒนาชุดนี้  อยากทราบว่ามีท่านอ่ืนจะเสนอผู้ใดอีกบ้าง 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน หากไม่มีผู้เสนอชื่อท่านใดเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ ท่าน เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ได้แก่ 
 คนที่ ๑ นายสิงห์ทอง  อุกกุฎานนท์ 
 คนที่ ๒ นายเมธา  สรรเสริญ 



 คนที่ ๓ นายมโน  โภคาอนนท์ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธาน ต่อไปเป็นการคัดเลือกในส่วนของผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า

สามคน ขอให้พิจารณาก่อนว่าจะให้เลือกก่ีคน 
ที่ประชุม เสนอให้เลือกสามคนเหมือนเดิม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธาน ขอเชิญเสนอชื่อ 
รองสุนัยฯ ขอเสนอให้แต่งต้ังคนเดิม ได้แก่ เกษตรอ าเภอถลาง  พัฒนากรอ าเภอถลาง และผอ .

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลศรีสุนทร  
ประธาน ขอมติที่ประชุม ให้แต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ 

คนที่ 1 เกษตรอ าเภอถลาง   
คนที่ 2 พัฒนากรอ าเภอถลาง  
คนที่ 3 ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลศรีสุนทร  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
3.4 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธาน   ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
หน.สป. ตามที่วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชุดเดิมได้

หมดลงเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2559 พร้อมกับคณะกรมการชุดอ่ืนๆ นั้น ดังนั้น จ าเป็น
จะต้องมีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชุด
ใหม่ ซ่ึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ  ก าหนดให้ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ คัดเลือกสองส่วน 
ได้แก่ในส่วนของผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในส่วนของผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ านวนสองคน 
     -5- 
รองชัยศักด์ิฯ ขอให้เสนอคนเดิมอีกเช่นกัน เพราะที่ผ่านมาทั้งสองท่านยังให้ความส าคัญด้วยดีตลอดมา 

ได้แก่ ผอ.โรงเรียนวัดศรีสุนทร  และผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านม่าหนิก 
ประธาน มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้แต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ฯ 
 คนที่ 1 ผอ.โรงเรียนวัดศรีสุนทร 
 คนที่ 2 ผอ.ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านม่าหนิก 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธาน ต่อไปเป็นการพิจารณาในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองท่าน  
รองสุนัยฯ ขอเสนอ นายจรูญ  ค าวิเศษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคนเดิมในคณะกรรมการชุดนี้ 
รองชัยศักด์ิฯ ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิคนเดิมคือนายบ ารุง  ปะหนัน ซ่ึงท่านเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับงาน

เทศบาลมาด้วยดีมาโดยตลอด แต่ด้วยปัจจุบันสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากอายุมากแล้ว 
จึงอยากให้ท่านได้พักผ่อน ดังนั้น จึงขอเสนอนายจิรวัฒน์  ใจหาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามของชุดนี้ 



ประธาน มีท่านใดจะเสนออีกบ้าง หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้แต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้ร่วมเป็นคณะกรรมกา ร
ฯ 

 คนที่ 1 นายจรูญ  ค าวิเศษณ์ 
 คนที่ 2 นายจิรวัฒน์  ใจหาญ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
หน.สป.  ส าหรับคณะกรรมการชุดนี้  ตามระเบียบฯ ยังได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกหัวหน้าส่วนการ

บริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วย ในส่วนนี้จึงขอให้หัวหน้าส่วนได้
พิจารณา 

รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขอเสนอให้แต่งต้ังคนเดิม ได้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ประธาน ขอมติที่ประชุมให้แต่งต้ังหัวหน้าส่วนการบริหารคนเดิมร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่  
 คนที่ 1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
 คนที่ 2 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

3.4 เรื่อง การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส)    
       ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประธาน   ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
หน.สป. ในวันนี้มีเรื่องที่อยากจะหารือและหาข้อสรุปเก่ียวกับการขอรับเงินโบนัส ประจ าปี 2559 ซ่ึง

ตามหนังสือสั่งการฉบับใหม่ได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษของเงินโบนัสไว้ท่ี อัตรา 1.5 
เท่า 1 เท่า และ 0.5 เท่าของเงินเดือน และได้ก าหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดขึ้นมาใหม่ มีความ
ยากกว่าเดิมมาก โดยจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาเราได้คะแนนเพียง  43 คะแนน ซ่ึงไม่
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่จะได้รับเงินโบนัส จากเดิมที่เราเคยเสนอและได้คะแนนถึง 75 คะแนน 
และได้รับเงินค่าตอบแทนถึง 3 เท่าของเงินเดือน ดังนั้น จึงท าให้ผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
ขาดก าลังใจในการด าเนินการ  ทั้งๆ ที่จากที่ผ่านมาทุกคนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เหมือนเช่นปีก่อนๆ  แต่คะแนนเราต่ ากว่าเกณฑ์มาก จึงขอหารือว่าหากในปี 2559 จะไม่
ขอรับการ 
    -6- 
ประเมินฯขอรับเงินโบนัสนี้ และสามารถน างบประมาณในส่วนนี้มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้
ต่อไป ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้าง 

ผอ.กองคลัง เห็นด้วยที่จะไม่ขอรับเงินโบนัสในปีนี้  เพราะดูจากคะแนนของปีที่แล้วซ่ึงได้ท าเต็มที่แล้วแต่ยัง
ไม่ผ่าน ซ่ึงดิฉันคิดว่าเราควรรักษาระดับ ให้ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ     
คอร์ทีม ของเทศบาลให้อยู่ในระดับดีเช่นปีที่ผ่านๆ มาก็เพียงพอแล้ว ประกอบกับในปัจจุบัน
ภาระงานของเทศบาลมีมากมาย ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบที่เป็นงานหลักอยู่มาก ควร
ท างานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดก่อน หากต้องมาพะวงอยู่กับการจัดเก็บเอกสารโบนัส 
เกรงว่าผลของงานอ่ืนๆ อาจต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ เพราะสองเกณฑ์นี้มีตัวชี้วัดที่แตกต่าง
กัน ส าหรับเกณฑ์ประเมินคอร์ทีมนี้ ทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมจัดท าและจัดเก็บเอกสารใน
งานรับผิดชอบของตนเองทุกคน แต่ในการประเมินโบนัส มีเพียงบางส่วนราชการเท่านั้นที่ มี
หน้าที่ ต้องจัดท าและจัดเก็บเอกสาร ซ่ึงเกิดความไม่เท่าเทียมกันในส่วนนี้ จึงเห็นควรให้ระงับ
การเสนอขอรับเงินโบนัส 



ปลัดเทศบาล จริงๆ แล้ว อยากให้ทุกคนได้รับเงินรางวัลพิเศษนี้ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
แต่ตามที่ได้ดูเกณฑ์ตัวชี้วัดของปีที่ผ่านมา ซ่ึงมีการจัดท าออกมาใหม่แล้ว คิดว่าถึงแม้จะเสนอ
ไปก็คงยากที่จะท าให้ผ่านได้ เพราะหลายๆ ข้อเทศบาลเราก็ไม่ได้มีการจัดท า เนื่องจากความ
ไม่เอ้ืออ านวยด้านการเงิน ด้านบุคลากรเป็นต้น  โดยเฉพาะการให้เสนอโครงการดีเด่น และ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ตัวชี้วัดถือว่ามีความยากมากที่จะได้คะแนนในส่วน นี้ 
และจากการสอบถาม อปท.อ่ืนๆ ในจังหวัดภูเก็ตมีหลายที่ท่ีไม่เสนอขอรับเงินโบนัส ต้ังแต่ปีที่
ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพราะหากประสงค์จะขอรับเงินโบนัส เทศบาลจะต้อง
ด าเนินการจ้างสถาบันการศึกษาท าการประเมินผลความพึงพอใจตามเกณฑ์ตัวชี้วัดก่อนสิ้น
ปีงบประมาณล่วงหน้า  

ประธาน ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ระงับการเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ(โบนัส)ประจ าปี 

2559 
ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน                     เม่ือไม่มีเรื่องอ่ืนใดแล้ว ขอเลิกประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา          11.45 น. 
 
 

   ลงชื่อ      ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสมนิตย์  ลีลานนท์)  
          หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 

   ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวสุจินดา  กองแก้ว)  
               หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


